

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Số 1005- CV/ĐUK

"Định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 12/2024"

Kính gửi: Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

Thực hiện Công văn số 2760-CV/BTGTU ngày 28/11/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc "Định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 12/2024", Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội đề nghị các cấp ủy đảng cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền miệng tháng 12/2024, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Tuyên truyền thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" gắn với kết quả triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 25/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết. Việc tiến hành tổng kết thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 04-KH/BCĐ và Công văn số 05- CV/BCĐ, ngày 13/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và chỉ đạo trong bài viết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó có **03 công tác trọng tâm** sau: Xây dựng và tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Việt Nam đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Tập trung hoàn thiện thể chế để nhanh chóng đưa chủ trương của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Gắn tinh gọn tổ chức bộ máy với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh.

- Tiếp tục tuyên truyền về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới; chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng ngày 11/11/2024; làm rõ các nội dung và trách nhiệm cụ thể hóa, triển khai tinh thần chỉ đạo này trong công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự, sắp xếp tinh giản bộ máy, chuẩn bị nhân sự ở cấp ủy các cấp.

Phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII); về Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV và nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

- Tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng - lý luận chính trị; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đem lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Kiên định, bảo vệ đi đôi với bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới cần thực hiện ngay trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các hoạt động triển khai kết luận của Trường Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 30/10/2024, nhất là những tinh thần chỉ đạo sau: Thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải bám sát và phục vụ 2 nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Hội nghị Trung ương 10 đã xác định, đó là: Tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Trước mắt, lựa chọn những nội dung trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo dấu ấn lan tỏa trong toàn xã hội. Chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí lớn, dư luận xã hội quan tâm, theo đúng tinh thần xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Xác định rõ trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan; phải có địa chỉ chịu trách nhiệm.

- Tiếp tục làm rõ nội dung, nội hàm về kỷ nguyên mới; các định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu đó trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Thông điệp về Kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Tô Lâm như một lời hiệu triệu, thúc giục tinh thần hành động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trước thềm đại hội đảng bộ các cấp; kỷ nguyên mới đòi hỏi phải tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn xã hội nhằm thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

- Tiếp tục tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Kế hoạch số 258-KH/TU ngày 15/7/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ

XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xuyên tạc nội dung các văn kiện của Đảng, công tác nhân sự; âm mưu kích động, dụ dỗ, làm gia tăng các điểm nóng, khiếu kiện, khiếu nại đông người...

- Tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo định hướng tại Hướng dẫn số 96-HD/ĐUK ngày 04/10/2024 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội.

2. Tình hình, kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2024. Nhấn mạnh tuyên truyền về các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cụ thể: Bảo đảm tăng trưởng ổn định kinh tế Thủ đô, kiểm soát lạm phát; tiếp tục củng cố, phát huy các động lực tăng trưởng. Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các ngành, lĩnh vực mới nổi, mô hình kinh doanh mới. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội. Thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị và bảo vệ môi trường; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ...

- Tuyên truyền Kế hoạch số 276-KH/TU về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ của thành phố Hà Nội.

3. Các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước

- Tiếp tục tuyên truyền đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; các quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ trong phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (01/11/1949 - 01/11/2024); làm sâu sắc nhiệm vụ phải làm tốt công tác tham mưu hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới; tổ chức triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong toàn hệ thống chính trị và quốc gia; phát huy cao nhất mối quan hệ biện chứng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng; đề cao vai trò định hướng, dẫn dắt của đối ngoại Đảng.

- Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, như: (1) Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Malaysia. (2) Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Cộng hòa Chile; thăm chính thức Cộng hòa Peru và tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Peru. (3) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền

kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20); tiến hành một số hoạt động song phương tại Brazil; thăm chính thức Cộng hòa Dominicana. (4) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Vương quốc Campuchia, tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á và Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình...

- Tuyên truyền Hội nghị toàn cầu biến đổi khí hậu COP29 và nội dung 07 vấn đề trọng tâm, trong đó có thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, tài chính khí hậu; những hoạt động tham gia hội nghị, bày tỏ quan điểm và quyết tâm thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường của Việt Nam.

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủ đô (Luật số 39/2024/QH15)

Ngày 28/6/2024, tại Kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Thủ đô (Luật số 39/2024/QH15). Luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025 (trong đó có 5 nội dung có hiệu lực thi hành từ 01/7/2025). Tuyên truyền tập trung các nội dung: Sự cần thiết xây dựng Luật Thủ đô; quan điểm, định hướng xây dựng Luật Thủ đô; Mục đích, ý nghĩa của Luật Thủ đô; nội dung cơ bản Luật Thủ đô; các chính sách quy định trong Luật Thủ đô.

5. Một số nội dung quan trọng khác

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Trung ương và tinh thần chỉ đạo mới của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới và sứ mệnh của Thủ đô Hà Nội trong Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. (Có Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai cụ thể)

- Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo, nhất là vào dịp Lễ Giáng sinh và sự kiện Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) năm 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Năm 2025 là lần thứ tư Việt Nam tổ chức sự kiện trọng đại này. Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc 2025 (Vesak) tại Việt Nam sẽ là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Đại lễ cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

- Nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, bảo đảm an ninh, nhất là ở những địa bàn trọng yếu, chiến lược, góp phần vào công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Phán bác các luận điệu xuyên tạc hoặc lôi kéo Nhân dân theo tà đạo, đạo lạ, lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

- Tuyên truyền về ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Nền an ninh nhân dân kết hợp với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); 204 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2024); 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024).

Trên đây là một số nội dung định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền miệng tháng 12/2024, đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện đảm bảo theo nội dung yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:

- Các TCCSD trực thuộc; (để thực hiện)
- Cổng Thông tin điện tử ĐBK;
- Sổ tay ĐV ĐT;
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Văn Mạch

